

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานสาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตขยะ อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน จากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยในชุมชนที่มากมายนั้นทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขยะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนด้วย ทำลายทัศนียภาพ ความไม่สวยงามและเกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนก่อให้เกิดความรำคาญใจและอาจจะบั่นทอนสุขภาพของคนในชุมชนได้

กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ ๓ ช : ใช้น้อย ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ๓Rs : Reduce Reuse Recycle ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง คือ ครั้วเรือน โดยการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะที่มาจากเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากต้นทางได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้นำหลัก ๓Rs (Reduce Reuse Recycle) มาใช้ในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะต้นทาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกในครั้วเรือนในระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จึงได้จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีเป้าหมายทุกครั้วเรือนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะและลดโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะเปียกที่ทุกครั้วเรือนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง โดยมีการดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก การจัดทำถังขยะเปียก จัดทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกเพื่อใช้ในครั้วเรือน โดยดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในแต่ละหมู่บ้าน โดยขั้นตอนแรกครั้วเรือนเป้าหมายจะต้องมีถังขยะเปียกครบทุกหลังคาเรือน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ -

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

หมู่ที่	จำนวนเป้าหมายของโครงการ (ครั้วเรือน)	หมายเหตุ
๑	๗๕	
๒	๒๕	
๓	๒๐	
๔	๒๘	
๕	๔๕	
๖	๑๐	
๗	๑๖	

หมู่ที่	จำนวนเป้าหมายของโครงการ (ครัวเรือน)	หมายเหตุ
๘	๑๗	
๙	๑๑๗	
๑๐	๑๓๒	
๑๑	๑๑๐	
๑๒	๒๒	
รวม	๖๑๗	

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ได้ขับเคลื่อนเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ที่ ๑๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยแบ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	หมู่บ้านที่รับผิดชอบ	จำนวนเป้าหมายของโครงการ (ครัวเรือน)
๑	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๗๕
๒	สำนักปลัดเทศบาล	๒	๒๕
๓	กองช่าง	๓	๒๐
๔	กองช่าง	๔	๒๘
๕	กองสาธารณสุขฯ	๕	๔๕
๖	สำนักปลัดเทศบาล	๖	๑๐
๗	กองสวัสดิการสังคม	๗	๑๖
๘	กองสวัสดิการสังคม	๘	๑๗
๙	กองสาธารณสุขฯ	๙	๑๑๗
๑๐	กองยุทธศาสตร์ฯ/กองสาธารณสุขฯ	๑๐	๑๓๒
๑๑	ปลัดเทศบาล/กองคลัง	๑๑	๑๑๐
๑๒	กองช่าง	๑๒	๒๒

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก การจัดทำถังขยะเปียก จัดทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในแต่ละหมู่บ้าน

๒. ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและติดตั้งถังขยะเปียกในเขตเทศบาลตำบลท่าวุ้งทอง
อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก การจัดทำขยะเปียก การจัดทำปุ๋ยหมัก
จากขยะเปียกเพื่อใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงการรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

รายละเอียดภาพถ่ายการลงพื้นที่สำรวจและติดตั้งถังขยะเปียกในเขตเทศบาลตำบลท่าวุ้งทอง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๗





๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑. เป็นการสร้างความเข้าใจ เกิดการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
๒. ในการลงพื้นที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ทำให้ทราบถึงปัญหาของประชาชน อุปสรรคด้านต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต
๓. สามารถนำมาขยายผลเป็นแหล่งการเรียนรู้การจัดการ “ขยะเปียกลดโลกร้อน” และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
๔. สามารถลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อันจะส่งผลดีทำให้ปริมาณขยะในครัวเรือนที่เข้าสู่แหล่งกำจัดมีปริมาณลดลง
๕. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง มีความตระหนักในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน